

# KBTC news

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
Vol. 03 / 2013

KTBC  
Ready to go  
AEC



[www.kbtc.ac.th](http://www.kbtc.ac.th)



สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  
KBTC NEWS ฉบับที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ทุกท่าน  
ก่อนอื่นขอแนะนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ  
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้เกี่ยวกับด้านการศึกษา ซึ่ง  
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจของ  
วิทยาลัยให้สัมฤทธิ์ผล

กว่า 30 ปี ที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่มุ่งผลิตนักเรียน  
นักศึกษาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ  
และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อต้อนรับการย่างก้าวเข้าสู่ AEC  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 มุ่งหวังผลิตนักศึกษา  
ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของสังคม  
และเพื่อเป็นการเปิดประตูสู่อาเซียนอย่างเต็มภาคภูมินี้เอง  
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่จึงขอนำเสนอแผนกวิชาการโรงแรม  
และการบริการ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจใน จ.กระบี่  
และจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้น KBTC NEWS ฉบับนี้ จะพา  
คุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับแผนกวิชาการโรงแรมและการ  
บริการ

อนึ่ง ตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  
รวมทั้งได้รับรางวัลอันภาคภูมิใจจากการส่งประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ยัง  
ประเทศเกาหลี ตลอดจนผลตอบรับที่ดีต่อโครงการ FIX IT CENTER หรือศูนย์ซ่อม  
สร้างเพื่อชุมชน และโครงการอื่น ๆ อีกมากมายที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ร่วมรับผิดชอบ  
คือสังคม เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของ นายสิวกกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดกระบี่ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา เก่ง ดี มีความสุข

(สุภากร พูลสุข)  
บรรณาธิการ

...การให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่งสำคัญที่สุด เพราะเป็นการหล่อหลอม วางรูปแบบให้แก่คนรุ่น ทั้งทางความรู้ความสามารถ ทั้งทางสติปัญญาคน ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่ จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมือง ในการสร้างพลเมืองที่ดี...

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักเรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20 มิถุนายน 2520



**ที่ปรึกษา**

สิวกกรณ์ เอ่งฉ้วน  
พิมพ์ นิลวรรณ  
อภินันท์ มีลาภานันท์

สุทนต์ นานแก้ว

อภินันท์ เจริญรัก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
เชษฐาธิราชพรชัย วิชาดัด ฝ่ายวิชาการ  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและ  
ความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการ  
นักเรียน นักศึกษา

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

อชิษา เจริญรัก

จิณี บุญสุข

ศิริบุญรัตน์ ไชโยญู

ธารณี วรรักษ์

สุภาพร สุขสมผล

กมลสมศรี ออธธธนา

พูนสุข อธิวิฑูร

รัตภา จิตรรัตนสมบัติ

อัมพร นานแก้ว

สมฤทัย ชะเงาตา

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาการเลขานุการ

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

แผนกวิชาสามัญดุริยางค์

แผนกวิชาสามัญดุริยางค์

ช่างภาพ

**บรรณาธิการ**

สุภากร พูลสุข

**กองบรรณาธิการ**

สุเทพ จิตรวิเศษสมบัติ

พทรมภักดิ์ สุขนุ้ย

ประชน บุญสุข

ธีรภัท กาญจนเมธียุ

สุวิระ ทระพาศานันท์

สิริพัทธ์ สอนมณี

สุรศักดิ์ จักรนเรศ

สาธิตย์ จัสมณี

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคโนโลยีการผลิต

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

**จัดทำโดย.. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่**

ถ.ท่าเรือ ส.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

Tel. 0 7561 1797 Fax. 0 7561 1797

E-mail : info@kbtic.ac.th

**ผลิต/ออกแบบ : พิศรชวลิตีไว้ท์**

พิศภา จาวิที Tel. 06 0466 0622

[www.facebook.com/phachaisquallywork](http://www.facebook.com/phachaisquallywork)

Email : phachaiqw@gmail.com



คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ สร้างระเบียบวินัย  
คือหัวใจ

# ‘ลูกเทคนิค’



## ข้อปฏิบัติของลูกเทคนิคกระบี่

1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
2. ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ไม่อยู่ในอบายมุขสิ่งเสพติด ทั้งปวง เช่น สุบบุหรี่ ดื่มสุรา เล่นการพนัน 賭ขโมย
3. เคารพ มีสัมมาคารวะและใช้วาจาสุภาพต่อบุพการี ครูและผู้มีพระคุณ ไม่กล่าวคำหยาบคายต่อเพื่อน นักเรียนนักศึกษา
4. ปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามให้เหมาะสม กับสภาพของ นักเรียนนักศึกษาที่ดี
5. เป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวม ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดทุกครั้ง
6. ระหว่างการเดินทางจากบ้านกับวิทยาลัยฯ ต้องไม่เข้าไปใน สถานที่ ที่ไม่สมควร เช่น ร้านเกมส์ คาเฟ่ สถานบันเทิงต่าง ๆ
7. มาทันเวลาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 07.40 น. เข้าเรียน เวลา 08.00 น. และเลิกเรียนเวลา 17.30 น. เข้าห้องตาม เวลาที่กำหนดทุกชั่วโมงเรียน หากหนีเรียนทางวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
8. ต้องมีสถานที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้สะดวก และระบุที่อยู่ให้ชัดเจนถูกต้องตามความเป็นจริง
9. ไม่อนุญาตให้นักเรียนขี่รถจักรยานยนต์ในบริเวณวิทยาลัยฯ เมื่อเข้าเขตวิทยาลัยฯ และต้องจอดในสถานที่ที่จัดไว้ให้
10. เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีทักษะการคิด และมีภาวะผู้นำ

## เกร็ดสาระ: KBTC : กินอาหารอย่างไรให้เป็นยา “ทุเรียนเทศ (ทุเรียนน้ำ)” สมุนไพรอายุรเวท รักษาเมะเร็ง

กลายเป็นที่ฮือฮาอีกครั้ง สำหรับกระแสมะเร็งด้านมะเร็ง ขจัดโรคภัยด้วยพลังของธรรมชาติ ว่ากันว่าสามารถขจัดโรคมะเร็งได้อย่างชะงัด แถมยังออกฤทธิ์ดีกว่าการเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดถึง 10,000 เท่า โดยไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรง ทั้งยังไม่สร้างความเสียหายต่อเซลล์ส่วนอื่นๆ ในร่างกาย ซึ่งผลไม้ชนิดนี้ก็คือ ทุเรียนน้ำ หรือ ทุเรียนเทศ นั่นเอง

ทุเรียนน้ำ หรือ ทุเรียนเทศ เป็นพืชในวงศ์เดียวกับน้อยหน่าและกระดังงา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกากลาง พบได้ในบางพื้นที่ทางภาคใต้ของไทย ดอกมีกลิ่นหอมในช่วงเช้าๆ ผลมีลักษณะคล้ายกับทุเรียน เปลือกสีเขียวและมีหนาม เนื้อสีขาว รสชาติหวานอมเปรี้ยว นิยมบริโภคเป็นผลไม้สดเช่นเดียวกับน้อยหน่า หรือนำไปแปรรูปเป็นเยลลี่ ผลไม้เชื่อม และ ไอศกรีม



ข้อมูลทางโภชนาการระบุว่า ผลไม้ชนิดนี้มีฤทธิ์ทางยา ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต น้ำตาลฟรุกโตส และวิตามินซี นอกจากนี้ สเตอรอยด์มะเร็งแห่งชาติและองค์การอาหารและยาในสหรัฐอเมริกาวิจัยพบว่า ใบของทุเรียนน้ำมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ส่วนเมล็ดน้ำมันวิไลไม่ได้เพราะมีพิษ มีคุณสมบัติช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช และกำจัดเหาได้

ด้วยสรรพคุณมากมายเช่นนี้ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่จึงคิดค้นและต่อยอดผลิตกัณฑ์น้ำชาวกท้องถิ่น โดยการผลิตทุเรียนเทศลงไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมคุณค่าทางสารอาหารมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯยังอยู่ในกระบวนการผลิตชาทุเรียนเทศ ให้ผู้ที่ต้องการบริโภคได้มีทางเลือกในการซื้อหาจับประทาน

# เทคนิคกระบี่ เติมเต็มประสิทธิภาพการศึกษา พัฒนาหลักสูตร รองรับประชาคมอาเซียน



การบริหารภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
ไทย ท่ามกลางกระแสยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ  
ความเชื่อมั่นของสังคมที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายต่างส่งผล  
กระทบในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะทางการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายศิวกรณ์ เก่งฉ้วน ผู้อำนวยการ  
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้เตรียมพร้อมที่จะปฏิรูประบบการศึกษาภายในวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ  
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนา  
หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน  
ปี 2558

## ผลึกความคิดผู้บริหาร

ด้วยเหตุว่า ผู้บริหารสถานศึกษา เปรียบดังจอมทัพที่  
จะนำพาองค์กรให้ก้าวไปบนกระแสแห่งการปฏิรูป ซึ่งทำหน้าที่  
สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ โดย  
กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ที่แสดงให้เห็น  
ถึงความถึงศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริหาร  
จัดการศึกษา ซึ่ง **ผอ.ศิวกรณ์ เก่งฉ้วน** แห่งวิทยาลัยเทคนิคกระบี่  
บริหารงานภายใต้แนวคิดที่ว่า

**เก่ง** เก่งในที่นี้คือ เก่งด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะ  
การทำงานร่วมกับผู้อื่น ไปพร้อม ๆ กับการบูรณาการให้สอดคล้อง  
กับความต้องการของตลาดแรงงานระดับชาติและนานาชาติ

**ดี** ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม (Decency), ห่าง  
ไกลยาเสพติด (Drug-Free) ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy)  
ควบคู่กับหลักคุณธรรมพื้นฐานที่เหล่านักเรียน นักศึกษาพึงมี 8  
ประการ นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังได้ส่งเสริมให้น้อมนำหลัก  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำ  
มาปรับ ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และชีวิตประจำวัน

**มีสุข** สุขอย่างไร เรามุ่งหวังให้ผู้เข้ามามีความสุขต่อใน  
วิทยาลัยฯ แห่งนี้ มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ออกไป  
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

**เร่งรัด** เน้นพัฒนาคน ทั้งคุณภาพของผู้เรียนคุณภาพของครู  
ผู้สอน หลักสูตร การทดสอบ การวัดผลประเมินผล ให้เชื่อมโยงและได้  
มาตรฐานเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่  
สากล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ตลอดจนการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดีช่วย  
เหลือสังคม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบ  
การ ทั้งนี้เมื่อนักเรียน นักศึกษาจบหลักสูตร มีงานรองรับอย่างแน่นอน  
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและประกันคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา  
ให้ได้มาตรฐานสู่สากล ทั้งนี้จึงต้องเน้นให้ภาคเอกชน สถานประกอบ  
การที่มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อ  
ร่วมจัดและสนับสนุนการเรียนการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและ  
สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่

**พัฒนา** การศึกษาต้องเดินหน้าต่อไป สูการสร้าง การพัฒนา  
เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับสังคมโลก และความก้าวหน้าของ  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถเชื่อมโยงและ  
สื่อสารกันอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปี 2558 ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม  
เศรษฐกิจอาเซียน ทำให้เกิดการแข่งขันในทุกรูปแบบ วิทยาลัยเทคนิค  
กระบี่ให้ความสำคัญด้านภาษา ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ  
ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร จึงจัด  
ให้มี **Mini English Program** เป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้ เ่งนำ  
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการเรียนรู้อีกขึ้น เพื่อให้ทั้งระบบ  
การเรียนรู้อัตโนมัติ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนนำไปสู่ความโดดเด่นใน  
ด้านทักษะ ความถนัด ความชำนาญด้านวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ  
สร้างสรรค์นวัตกรรม นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อศักยภาพแห่งประสิทธิภาพ  
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาชาติต่อไป



วิทยาลัยเทคนิคกระบี่อยากเห็นเยาวชน  
ได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์พร้อม จึง  
เร่งดำเนินการโครงการเข้มข้น ทั้งงานวิจัย  
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ตามสาขาที่  
นักเรียนศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง  
ทักษะและวิชาการ..

การสอนได้อย่างหลากหลาย การอบรมภาษาอังกฤษให้กับครู เพื่อให้ครูยุคใหม่สามารถสื่อสารภาษาจีน และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งในยุคปัจจุบันระบบการศึกษาต้องรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและครูจะต้องเท่าทันต่อเทคโนโลยีด้วย วิทยาลัยของกระทรวงฯ ให้อาชีวศึกษาเปิดรับนักเรียน นักศึกษา เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5196 ทั้งนี้เพื่อผลิต นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

### เปิดเสรีทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

เหนือสิ่งอื่นใด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่อยากเห็นเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์พร้อม จึงเร่งดำเนินการโครงการเข้มข้น ทั้งงานวิจัย นวัตกรรม คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ตามสาขาที่เปิดสอนศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางทักษะและวิชาการ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นั้น ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษานานาชาติ หรือสถาบันอาชีวศึกษาอันค้ำฉันทัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง โดยวิทยาลัยเทคนิคกระบี่เร่งดำเนินการเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ประกอบด้วย สาขาวิชาเครื่องกลต่อเนื่อง, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อนึ่ง จากลักษณะทางกายภาพของกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นและมีความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ส่งผลให้ผู้คนต่างหลงใหลมาเยือนจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่จึงเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรมและบริการต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น

การเติมเต็มประสิทธิผลทางการศึกษาดังได้กล่าวมาข้างต้น ก็ด้วยตระหนักว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยผ่านวิธีการจัดการศึกษา ในการศึกษาจะต้องเร่งพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถ มีองค์ความรู้ที่จำเป็น มีทักษะการคิด มีทักษะการประกอบอาชีพ สามารถแก้ปัญหาของตนเอง และสังคม เพื่อรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาที่ชื่อว่าวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถานศึกษาที่สอนให้นักเรียนรู้อยู่ได้ และเจริญเติบโตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็วเช่นปัจจุบัน

### คิดใหม่ คิดต่าง สร้างสรรค์

ตลอดระยะเวลา 30 ปี แห่งการเป็นสถาบันการศึกษาที่นับพาทันกล้าแห่งปัญญา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้สรรค์สร้างบุคลากรทางการศึกษาผู้มีความรู้ความชำนาญ และผลิตนักเรียนนักศึกษาออกมาด้วยคุณภาพออกสู่สังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยใช้หลัก 4 ประการคือ **ประการที่ 1** เท่าทันโลกก้าวหน้า (Globalization) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล คิดแก้ปัญหา มองกว้าง คิดไกล และจัดระบบให้สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อออกสู่สังคมแห่งการแข่งขันได้

**ประการที่ 2** ส่งเสริมด้านนวัตกรรม ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เน้นวิธีคิดให้เริ่มดำเนินการเรียนแบบโครงการ โครงการเข้มข้น ทำงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ซึ่งเป็นประสิทธิผลแห่งการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม

**ประการที่ 3** การเรียนรู้ที่ท้าทายใหม่ ๆ (Challenge) โดยการพัฒนาค้นความคิด การแสวงหาคำตอบและการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

**ประการที่ 4** มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellent) จัดให้มีหลักสูตรอาชีวศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนกลางในการติดต่อสื่อสาร โดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และสื่อการเรียนรู้อื่นที่มีความหลากหลายมากขึ้น การพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต (The Global Class) ซึ่งเป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียน



จากจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน  
ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อมาความรู้สู่ชุมชน และ  
เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร  
ชาวสวนปาล์ม ที่ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจาก  
เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคา อีกทั้งไม่ทราบกรอบ  
ผลผลิตให้ได้มานาน กอปรกับวิกฤตการณ์ราคาน้ำมัน  
เชื้อเพลิงที่ทะยานปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง เหตุนี้เอง  
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นำโดย  
อ.เจตน์ศักดิ์ มีไพฑูริย์สกุล, อ.ณรงค์ ตั้งดิษฐ์,  
อ.ณรงค์ เมื่อกแสง, อ.เกรียงไกร ไชยบุญ จึงร่วมกับ  
นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ พัฒนานวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง



## พัฒนานวัตกรรม สกัดน้ำมันปาล์มสำหรับครัวเรือน ผลงานโบว์แดง แพนกวิชาช่างยนต์ เทคนิคกระบี่

ต่อยอดจากฐานฐาน ก่อนเกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ “การสกัด  
น้ำมันปาล์มในระดับครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากปาล์ม  
น้ำมัน” อย่างครบวงจร โดยไม่มีของเสียเหลือทิ้ง ซึ่งนวัตกรรมอันยอด  
เยี่ยมนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิค  
กระบี่ และหน่วยงานภายนอก อาทิ สกท. , กระทรวงพลังงาน, วร.,  
วชท.กระบี่ ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้สร้างเครื่องสกัดน้ำมัน  
ปาล์มให้แก่ชุมชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 เครื่อง โดยไม่หวังผลกำไร ทั้งนี้  
ก็เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผลประโยชน์ให้แก่แผ่นดินภายใต้แนวคิด “การ  
สร้างนวัตกรรมควบคู่นวัตกรรม เพื่อลดความเดือดร้อนของชุมชน”

ด้วยผลงานอันทรงประสิทธิภาพจนเป็นที่กล่าวถึง และได้รับ  
การเผยแพร่เพื่อขยายแนวความคิดและนวัตกรรมขึ้นเยี่ยมผ่านสื่อชั้นนำ  
ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ พร้อมรางวัลการันตีมากมาย ได้แก่

- ปี 2552 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ IRVE จัดโดย  
สกท. และ สอศ.
- ปี 2553
  - รางวัลเหรียญทองแดง สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน  
ทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย สอศ.
  - รางวัล Silver Awards ใน Theme พลังงานทดแทน จาก  
งาน Thailand Research Expo จัดโดย วช.
- ปี 2554
  - รางวัลดีเด่น Thailand Energy Award ด้านผู้ส่งเสริม  
และอนุรักษ์พลังงาน

- รางวัลชมเชย Thailand Energy Award ด้านพลังงาน  
สร้างสรรค์ จัดโดยกระทรวงพลังงาน
- รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี  
2554 ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จัดโดย วร.
- รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งในโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ด้าน  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน “การจัดการเรียนรู้ควบคู่  
นวัตกรรมนำสู่ชุมชนฯ” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ปี 2555
  - รางวัลเหรียญทอง หนึ่งในโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ด้านแหล่ง  
เรียนรู้ ผลงาน “แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและการใช้  
ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน”
  - รางวัลเหรียญทอง ในการส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ  
ในงาน Soul International Invention Fair 2012 ที่กรุงโซล  
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
  - ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้เป็นตัวแทน  
ประเทศไทยนำเสนอผลงานวิชาการ “Learning Resource of  
Renewable Energy and Palm Oil Utilization” ในการประชุม  
สภาคุรุสภาอาเซียน ที่เมืองบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  - ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท โครงการ 2-V Research  
Program จาก วร.

การันตีได้ถึงผลงานคุณภาพ โดยคุณคุณภาพ จากวิทยาลัย  
เทคนิคกระบี่ ที่มุ่งมั่นผลิตผลงานออกสู่ชุมชน ทั้งนี้แล้วเพื่อเป็นไป  
ตามเจตจำนงของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มุ่งหวังให้เกิดความเป็นเลิศ  
ด้าน “ทักษะและมีมือ” โดยแท้



ดร.กิติพงษ์ ชองจิตร  
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

# พัฒนาความร่วมมือระบบอาชีวศึกษา ร่วมเวทีสัมมนาวิชาการนานาชาติ

การเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN ในปี พ.ศ.2558 มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งไม่ได้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานันอาชีวศึกษา ประการที่สำคัญยิ่ง คือ ความยากลำบากในการเตรียมความพร้อมของทักษะภาษาอังกฤษของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ที่ต้องพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในอาเซียน เพื่อสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

หากแต่ข้อจำกัดดังกล่าว ยังเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค กระทั่งนั้น ในการวางแผนและการจัดการระบบการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพรอบด้าน ครูจึงควรเป็นต้นแบบที่จำเป็น และต้องมีการพัฒนาระบบเครือข่ายและความร่วมมือต่อระบบการศึกษาอาชีวศึกษากับนานาประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเตรียมตัว ASEAN อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.กิติพงษ์ เทพจิตร คณบดีประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นผู้หนึ่งที่พยายามคิดแนวทางลดข้อจำกัดทางด้านทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ เรื่อง “เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน” โดยมีเจ้าภาพหลักคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเอเชีย ได้แก่ Kyunghee University, Seoul, Republic of Korea, Yuxi Normal University, Ho Chi Minh City Open University, Huntington University, University of Brunei Darussalam, Brunei Darussalam และ University of Kelaniya Sri Lanka พร้อมทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอผลงานวิชาการดังนี้

1. The sustainability of the housing culture of community on the Andaman Sea Coast on the basis of economic,society and environmental development( ความยั่งยืนของวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามันบนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม) ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2554 ณ University of Kelaniya ประเทศศรีลังกา

2. The green architecture model based on moden Thai wisdom: The interconnecting knowledge network of sustainability for cultural heritage, ecological, and environmental equilibrium (รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยสมัยใหม่ : เครือข่ายความรู้ที่เชื่อมโยงของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อมรดกทางวัฒนธรรม ระบบนิเวศวิทยาและความสมดุลของสิ่งแวดล้อม) ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2555 ณ Kyunghee University สาธารณรัฐเกาหลี และได้รับรางวัล The Best Practice Award 2012 (นักวิจัยดีเด่น ปี 2555)

3. The challenges of Krabi Technical College of Vocational Education in the region within curriculum planning and teaching in academics preparing for entry into the ASEAN community (ความท้าทายของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถานันอาชีวศึกษาในภูมิภาค ในการวางแผนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556 ณ University of Brunei Darussalam ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

**ค** วามรู้ใดๆ ไม่มีวันสิ้นสุด ความรู้ใดๆ หากศึกษาอย่างถ่องแท้ ย่อมเข้าถึง เดกเช่น ดร.กิติพงษ์ เทพจิตร คณบดีประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ผู้มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เพื่อเหล่านักเรียน นักศึกษา และเพื่อประสิทธิผลศาสตร์วิชาได้อย่างตรงเป้าหมาย



**ครุคนเก่ง KBTC**

ถิ่นไทยในปากทาง  
แสงวัฒนธรรมโต  
เห็นเทียนอยู่จำเริญ  
ครุคนั้นแหละอาจสร้าง  
ห่างไกล  
สองข้าง  
เล่มหนึ่ง  
เสกให้ชีวิตขาด

เป้าหมายของครูไม่ใช่สอนนักเรียนในแบบฉบับของตนเอง แต่เพื่อสร้างนักเรียนที่สามารถสร้างแบบฉบับของตนเองได้

กล่าวกันว่าต้น สระทองถึงตัวคุณความเป็นครูที่น่าชื่นชมของ “นายสุวรรณ เวทย์วัฒนะ” อดีตของผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหอรั้วขาววิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ผู้เป็นครูด้วยหัวใจอันแท้จริง ซึ่งพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อศิษย์ และสถานศึกษาอันเป็นที่รัก

ครูสุวรรณ มองว่า การเป็นครูประสิทธิ์ประสาทวิชาใช้ว่าใครจะเป็นได้ต้องสมบูรณ์แบบ หากแต่ต้องประกอบไปด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพพัฒนาคน ด้วยบทบาทหน้าที่สร้างคน ฉะนั้น อาชีพนี้จึงไม่ใช่ใครจะมาเป็นครูก็ได้ แต่ต้องเป็นคนที่มีใจรักในความเป็นครูอย่างแท้จริง ซึ่งเครื่องหมายที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีนั้น มี 2 ปัจจัยหลัก คือ ศรัทธาและปัญญา ต้องมีศรัทธาในอาชีพครู และสร้างศรัทธาในเด็กได้ด้วย และปัญญาเป็นครูต้องล้มล้มมองให้คนเสมอ ด้วยการพยายามเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าตัวเองเห็นผลและก้าวหน้าอยู่เสมอ ตลอดจนทำให้ศิษย์เกิดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับคนรอบข้าง เพราะถ้าครูได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้แล้ว ก็ย่อมจะเป็นครูที่สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง

สำหรับ ครูสุวรรณ แล้ว ความเป็นครูเกิดจากการปลุกฝัง แต่ด้วยกาลเวลาได้แปรเปลี่ยนเป็นความรักในสายอาชีพ โลกเริ่มเป็นข้าราชการครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2522 ที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ต่อมา พ.ศ.2526 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้เปิดทำการเรียนการสอน ก่อปรกับขาดบุคลากรครู จึงได้ย้ายมาเป็นครูบุกเบิกและร่วมด้วยช่วยกันกับคณะครูอีกหลายท่านในสมัยนั้น จัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จบจบปี 2529 จึงย้ายกลับไปยังสถาบันการศึกษาแห่งเดิม แต่เหมือนโชคชะตาได้ขีดเขียนไว้ ปี 2538 ก็ต้องย้ายมาประจำการที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ อีกครั้ง และเป็นการย้ายอย่างถาวรพร้อมทั้งรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตามลำดับ

# “สุวรรณ เวทย์วัฒนะ” ครุพ่ออุทิศตนเพื่อศิษย์

และนั่น ก็คือจุดเริ่มต้นของครูผู้ร่วมบุกเบิกวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ครูผู้เห็นความเปลี่ยนแปลง ณ สถาบันการศึกษาแห่งนี้ แต่ด้วยยุคสมัยที่ต่างกัน ช่อมเกลาการเปรียบเทียบกับถาวรเรียนการสอนและตัวนักเรียน นักศึกษา ที่แปรเปลี่ยนไปตามโลกาภิวัตน์ หากแต่ผู้เป็นครูต้องก้าวล้ำกว่าศิษย์หนึ่งก้าวเสมอ

*“จุดเริ่มต้นของการเกิดแรงบันดาลใจในชีวิตของนักเรียน คือ การใฝ่รู้ ใฝ่ดี ได้เห็นต้นแบบ เกิดความศรัทธาต่อต้นแบบ เกิดแรงบันดาลใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เรียนแบบตามต้นแบบ หากครูเป็นต้นแบบที่ดี เป็นกัลยาณมิตรของศิษย์และเพื่อนครู ก็ย่อมจะเกิดผลต่อเรื่องเป็นลูกศิษย์ เกิดศรัทธา ศิษย์ดีต่อเรื่องขยายต่อไป ๆ กันไปสู่สังคมที่ดีและสงบสุข สมัยนั้นต้องเตรียมการเรียนการสอน ครูทุกคนต้องกระตือรือร้น ผสมผสานในระดับ ปวช. และ ปวส. ทำให้ต้องเตรียมตัวมากเป็นพิเศษ เพราะเราสอนนักเรียนที่มีวุฒิภาวะ การสอนต้องนำเชือกถ่วง นักเรียนมีการถามเมื่อไม่เข้าใจและมีคำถามใจหายที่ยากแก่ครูผู้สอน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีติดกับปัจจุบัน นักเรียนขาดการใฝ่รู้ ซึ่งถือเป็นภาระหนักหน่วงของผู้เป็นครูเช่นกันที่จะทำอย่างไรให้นักเรียนหันมาใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการเรียน ก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตามยุคสมัย ทั้งวิชาการและจิตวิทยา”*

นอกจากนั้น ยาคว สดามที่ อุปถัมภ์การเรียนก็มีควมทันสมัยมากขึ้น ไม่เพียงแต่ลูกศิษย์ที่เขาคืออภินันท์ชอบ หากแต่ต้องรับมีครอบครัวที่เขาคืออภินันท์ และร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกหลาน ด้วยการสร้างประสพการณ์ทั้งในและนอกรั้ววิทยาลัย ซึ่งตลอดมาได้สร้างสรรคณวิถกรรมที่ก่อประโยชน์มากมาย อาทิ เครื่องสกรีนผ้าอ้อมผ้าดีม การทดลองสร้างหุ่นยนต์ หุ่นลงงานที่กลางมาลงันได้รับรางวัลจากวันดี หรือแม้แต่การออกคำขอสงวนเมื่อครั้งเกิดภัยพิบัติ พ.ศ.2547 ได้ประสานขอความร่วมมือกับต่างสถาบันในการออกหน่วยซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย กว่า 30 หลัง ที่ จ.พังงา และสร้างโรงเรียนในพื้นที่ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งหมดที่กล่าวมาแสดงถึงศักยภาพของครุคนักเรียน และสะท้อนถึงคุณภาพของสถาบันการศึกษา ตลอดจนครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี

ตลอดระยะเวลา 18 ปี ของการอุทิศตนเป็นครู ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ แห่งนี้ จบจบปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ หากแต่ความรักต่อสถาบันเพื่อนร่วมอุดมการณ์ความเป็นครู และศิษย์อันเป็นที่รัก มีเคยเลือนหาย แม้จะเกษียณอายุราชการ แต่ ครูสุวรรณ ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เสมอ ไม่ว่าจะด้วยสถานะใด

หนึ่งความประทับใจที่ไม่มีวันเลือน คือความร่วมมือร่วมใจของคณะครู ทุกครั้งที่เอื้อขอความช่วยเหลือ ต่างคนต่างพร้อมที่จะเดินเคียงข้างและประสานทุกกิจกรรม ทุกโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เห็นได้จาก การก่อสร้างแผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ ทุกฝ่ายต่างร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมยินดีในความสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่แก่นักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ และศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่แห่งนี้ ดังปรัชญาของสถาบันที่ว่า *“ทักษะเยี่ยม เบื้องวิชาการ งานคือชีวิต”*

มาถึงบรรทัดนี้ ท่านผู้อ่านคงเห็นต้องต้องกันว่า ครูสุวรรณ เวทย์วัฒนะ คือครุต้นแบบที่อุทิศตนในฐานะของผู้สร้างและผู้ให้ ทั้งยังเป็นตัวอย่างอันดีงามของครุดีและครุที่ศิษย์ต้องการ เช่นนี้แล้ว จะไม่ใ้ศิษย์รักและเคารพคุณครูผู้คร่ำค่าแก่การเคารพท่านนี้ได้อย่างไร



# บันทึกความประทับใจ 'ลูกเทคนิคกระบี่' ดักทอ ถ่ายทอดความผูกพัน รุ่นสู่รุ่น

ตลอด 35 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ผลิตนักศึกษาที่ออกไปด้วยความรู้ ความสามารถ ออกมารับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก โดยศิษย์เก่าเหล่านี้ต่างมีบทบาทอยู่ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นำพาชื่อเสียงและสร้างเกียรติยศแก่สถาบัน จากรุ่นสู่รุ่น



## สายสัมพันธ์แน่นแน่น ประสานใจศิษย์ อาจารย์

**นายสมชาย เบ็ญชาไชย** จบการศึกษาปี 2529 ศิษย์เก่าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันรับตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคได้เข้าเรียน

"รุ่นผมถือเป็นรุ่นบุกเบิก ทั้งอาคาร สถานที่ แผนกการเรียน การสอน ยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบัน หากแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือคุณภาพ คุณภาพที่ว่ามันมาจากวิชาการหนึ่งส่วนและบุคลากรหนึ่งส่วน สมัยนั้นการเรียนเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต้องสอบแข่งขัน ทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการเรียน สิ่งที่ยากจะฝากไว้กับเหล่าศิษย์ปัจจุบัน คือความรัก รักตนเอง รู้จักขวนขวายหาความรู้ พัฒนางาน รักสถาบัน กระทั่งถึงได้ควรไต่รอร่องเงืง ผลกระทบต่อสถาบันเป็นอันดับแรก รักและขยันหมั่น มุ่งมั่นตั้งใจมากกว่า เรือจ้างหลังมีหน้าที่พาผู้โดยสารไปยังฝั่งต้น หากแต่มองให้ลึกกว่าท่านเหล่านั้น คือผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เห็นอยากเพื่อพวกเขา"

## ติดถูกที่เลือกเรียนวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ขึ้นชื่อว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ประจำปี 2558 สำหรับ **นางสาววดีพร แก่นงาม** ระดับ ปวส. แผนกวิชาการเลขานุการ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.96



"ก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ระดับ ปวช. แผนกวิชาการเลขานุการ เมื่อครบคร้วห้าวิชา 9.กระบี่ จึงต้องย้ายตาม ปรกอบกับได้เห็นถึงศักยภาพของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ซึ่งมีมาตรฐานตรงกับที่เรียนมา จึงเลือกศึกษาต่อในระดับ ปวส. แผนกวิชาการเลขานุการ ปัจจุบันอยู่ที่ 2 แล้ว ส่วนตัวรู้สึกว่าการติดถูกที่เลือกเรียนที่นี่ เพราะมีสภาพแวดล้อมที่ดี ระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพ เมื่อจบไม่มีสถานประกอบการรองรับ อยากฝากน้องๆ ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อว่า หลังจากที่ได้ค้นพบว่าตัวเองชอบหรืออยากเรียนอะไรแล้ว ไม่มุ่งเน้นไปทางนั้น แต่เน้นความฝันก็จะไม่ไกลเกินเอื้อม"

## สร้างคนสู่งาน เขียวชาญเทคโนโลยี

**นายพนาลักษณ์ รูปประพันธ์** ปวส. 1/2 แผนกวิชาเครื่องกล เป็นผู้นำนักเรียน นักศึกษา และนักกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ไปแข่งว่า กิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัย หากรู้จักการจัดสรรเวลาให้ลงตัวและจัดลำดับความสำคัญ เชื่อว่าทุกอย่างสามารถทำควบคู่ไปด้วยกันได้

"วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สอนให้รู้จักการใช้ประสบการณ์นอกห้องเรียน นำมาประยุกต์ใช้ภายในห้องเรียนได้อย่างลงตัว กอปรกับอุปกรณ์การเรียนการสอนได้มาตรฐาน เครื่องมือทันสมัย สร้างความชำนาญแก่นักเรียนเมื่อก้าวพ้นรั้ววิทยาลัย ออกสู่ตลาดแรงงาน เชื่อมั่นว่าการเรียนแผนกวิชาเครื่องกล เมื่อจบไปแล้วย่อมมีสถานประกอบการรองรับ นักเรียนไม่ตกงานแน่นอน และสำหรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทางวิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน โดยเพิ่มทักษะด้านภาษา เพราะการติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นสำคัญ ดังปรัชญาที่ว่า ทักษะเยี่ยม เบื้องวิชาการ งานคือชีวิต"



ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ทว่า ความรักและความประทับใจที่บรรดาศิษย์ทุกคนทุกสมัยมีต่อวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ยังคงดักทอสายใยความผูกพัน ไม่เสื่อมคลายไปตามกาลเวลา

# เปิดสัปดาห์วิชาการ Open house

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดสัปดาห์วิชาการ "Open house" ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา และรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2556 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งสมัครเข้าศึกษาต่อยังวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จำนวน 610 คน และ ในวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เปิดบ้านอีกครั้ง (Open house) กับการจัดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 โดยมีกิจกรรม นิทรรศการ ตลอดจนอาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ มากกว่า 400 ชิ้น



## อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการผสมเครื่องดื่มมืออาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ร่วมกับสำนักความร่วมมือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการผสมเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน ที่ผ่านมานี้ ณ โรงแรมกระบี่ริสอร์ท จ.กระบี่ โดยได้รับเกียรติจาก **ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์** เอกอัครราชทูตกระทรวงการต่างประเทศ นาย **สุรรัตน์ จันแถม** ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และคณะ เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความสามารถ และทักษะด้านการผสมเครื่องดื่ม



# อบรมพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารฯ

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน ที่โรงแรม ณ โรงแรมเมอร์เคียว กระบี่ ตีวนา ๑. กระบี่ โดยมี **ดร.เอกนิษฐ์ คลังแสง** รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมโครงการ และบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอาชีวศึกษา ทวิภาคี พร้อมแนวทางการจัดการเรียนระบบทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ สร้าง ความตระหนักและความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี นำไป สู่การเพิ่มปริมาณผู้เรียน ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีศักยภาพทั้งด้านความรู้ พื้นฐาน และสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ



## หล่อเทียนพรรษา 2556

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมานี้ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่จัด โครงการหล่อเทียนถวายเทียนพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก **นายสมศักดิ์ กิตติธรรกุล** นายกองดีการบริวารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานใน พิธีเปิด พร้อมด้วย คณะครู และ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ยัง ได้นำเทียนพรรษาพร้อมถวายแก่พระสงฆ์ ณ วัดห้วยไต้ จังหวัดกระบี่ อีกด้วย





# แข่งขันกีฬา นาคทรายวิษณุเกมส์ ครั้งที่ 19

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานาคทรายวิษณุเกมส์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านกีฬา ส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาในระดับภาคและระดับชาติต่อไป



## เทคนิคกระบี่ จัดพิธีวันไหว้ครู รำลึกพระคุณบูรพาจารย์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการ แสดงออกซึ่งความกตัญญู ต่อครูผู้อบรมสั่งสอน สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและ ประเทศชาติ พร้อมกันนี้ยังมีการประกวดพานไหว้ครูประเภทต่างๆ อีกด้วย



## วท.กระบี่ ผ่านการรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ประจำปีการศึกษา 2556 ช่วงเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา



## การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม วท.กระบี่

เมื่อวันที่ 26 -28 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะครู นักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการวิทยาลัย โดยมี **ดร.ชวน ภูเก้าล้วน** เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอาวุโสจากจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุม สัมมนาและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวคิดต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เพื่อรองรับกับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเยี่ยมชมห้องพักแรมวิชาการ โรงแรมและอาคารบริการอีกด้วย



## เกิดพระเกียรติ พระคุณแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมี **นางสุไลรัตน์ ใสถวานนท์** นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสเดียวกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ตัวอย่าง อุกติเด่น จากทุกแผนกวิชาที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม พร้อมทั้งให้นักเรียน นักศึกษา เชิดชูเกียรติแม่ รวมถึงจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่น



## โครงการความร่วมมือ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดโครงการความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้กิจกรรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี" ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบุญสยาม จ.กระบี่ โดยมี **นายสมศักดิ์ กิตติอรกุล** นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ คณะครู และตัวแทนจากสถานประกอบการ ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



# สร้างทักษะบริการด้วย 'Fix It Center' ต่อยอดสู่โครงการ108อาชีพ

เมื่อเจ็ดถึงศตวรรษการศึกษาใน จ.กระบี่ ที่ทรงคุณภาพ เชื่อ  
แน่ว่า "วิทยาลัยเทคนิคกระบี่" คือตัวเลือกลำดับแรกๆ ที่หลายคน  
นึกถึง ด้วยเหตุว่าวิทยาลัยแห่งนี้ เปรียบดังศูนย์บ่มเพาะผลิตพันธุ์  
แห่งปัญญา ผลิตนักเขียน นักศึกษา ที่มีศักยภาพทั้งในห้องเรียนและ  
นอกห้องเรียน ในการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลง  
เป็นทรัพยากรการผลิตสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ชูชุมชน พร้อมทั้ง  
นำภูมิปัญญาพัฒนาสังคมให้เจริญรุดหน้า

อันจะเห็นได้จาก โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ  
ชุมชน (Fix It Center) โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนนโยบายของ  
รัฐบาล ที่ต้องการแบ่งเบาภาระของประชาชน ให้สามารถ  
ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีปัญหา ให้สามารถใช้งานได้  
ได้ตามปกติ โดยนำเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ เข้ามา  
ร่วมให้บริการ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่ออกหน่วยบริการจะ  
ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้ ตลอดจนได้รับประสบการณ์และ  
ความรู้ความชำนาญ ส่งผลให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีฝีมือ  
ให้กับสังคมและประเทศ ตลอดจนกับวิสัยทัศน์ของ  
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ที่มุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษา  
มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน โดยได้นำมาเป็น  
นโยบายหลักด้านการบริการประชาชน ฝึกฝน  
เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักเสียสละ และทำ  
ประโยชน์ต่อสังคม



นายสุทนต์ นกแก้ว  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ทั้งนี้ การออกพื้นที่แต่ละครั้ง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่มุ่งหวัง  
ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ในเบื้องต้น ยิ่งไปกว่านั้น  
หากได้รับการฝึกฝนที่ชำนาญเพียงพอ ชาวบ้านก็สามารถเปิดร้านซ่อม  
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นของตนเองได้ นอกจากนี้ การพัฒนา  
นวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพ  
กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานและสนับสนุนการตรวจสอบ  
คุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น โดยนักศึกษาวินิจฉัย  
เทคนิคกระบี่ ได้คิดค้นเครื่องพับคอกไม้เงินพินให้แก่กลุ่ม  
วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกยาง ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง  
จ.กระบี่ ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายจำหน่ายให้แก่ทาง  
กลุ่มฯ ได้เป็นอย่างดี ถือได้ว่าโครงการฯ นี้ประสบผล  
สำเร็จไปกว่าครึ่ง



ด้วยเอกลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ในการสร้างสรรค์  
นวัตกรรม นำความรู้สู่ชุมชน เช่นนี้แล้วจึงนำมาสู่ โครงการ 108 อาชีพ  
ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ประชาชน  
สามารถตัดสินใจประกอบอาชีพ ให้สอดคล้องกับศักยภาพ สร้างรายได้ที่  
มั่นคงให้แก่ตนเอง ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้บูรณาการร่วมกับ  
โครงการ **Fix It Center** จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนและบุคคล  
ภายนอก โดยเน้นการเรียนการสอนอาชีพที่อยู่ในความสนใจของ  
ประชาชน ซึ่งสามารถนำความรู้ไปสร้างงาน สร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน  
 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.กระบี่ อีกทางหนึ่ง อาทิ  
การจัดคอกไม้ การทำอาหารเพื่อสุขภาพ การทำน้ำสมุนไพร นวดฝ่ามือ  
ฝ่าเท้า เป็นต้น ในขณะที่ตัวนักเรียน นักศึกษาเองเมื่อเรียนจบไปแล้ว  
ก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ และสำหรับบุคคลภายนอกยัง  
เป็นการสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระอีกด้วย

จากการดำเนินการโครงการ **Fix It Center** ตั้งแต่ปี 2551 โดย  
นายสุทนต์ นกแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ผู้รับผิดชอบ  
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งได้ประสาน  
ทุกโครงการให้เกิดประสิทธิภาพทั้งต่อสังคมและนักเรียน นักศึกษา โดย  
มองว่า ปัจจุบันประชาชนกำลังเผชิญกับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งการ  
เร่งรัดดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จะเป็น  
แนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภาย  
ใต้กิจกรรมหลักโครงการด้านการให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้  
ดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เครื่อง  
ใช้ในครัวเรือน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานโครง  
การฯ เป็นการถาวรอย่างน้อย 1 ศูนย์ ในทุกตำบล

นอกจากจากประสบการณ์ในรั้วสถาบันและการเรียนรู้  
นอกห้องเรียนแล้ว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่มุ่งเน้นการประยุกต์ความรู้  
บนพื้นฐานการปฏิบัติสู่การ สอน เพื่อสร้างปัญญาคุณธรรม  
สมรรถนะและโลกทัศน์สากลแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมต้อนรับ  
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างเต็มภาคภูมิ และ  
ทัดเทียมนานาชาติ

[ เปิดห้องเรียนวิทยาลัย ]



## รู้จัก “แผนวิชาการโรงแรมและการบริการ” เต็มเต็มพ้น เปิดประตูสู่อาชีพ

“การโรงแรมและการบริการ” บ้างๆ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หลายท่านคงเคยผ่านหูชือสาขาวิชานี้กันมาบ้าง เนื่องจากสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพ ได้เพียงพอต่อความต้องการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัว จึงไม่น่าแปลกใจที่สาขาวิชานี้จึงได้รับความนิยม จนหลายสถาบันบรรจุเป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ได้เปิดการเรียนการสอนแผนกวิชาการโรงแรมในการเรียนระบบทวิภาคี ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานโรงแรม 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม มุ่งเน้นฝึกอบรมนักศึกษาให้มีทักษะ มีมือคุณธรรม จริยธรรม รักงานบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการด้านกาโรงแรมในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา งานส่วนหน้าโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานห้องพัก งานจัดเลี้ยง และงานแม่บ้าน พร้อมกันนี้ยังมีอาคารเรียนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการศึกษาแก่ผู้เรียน ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งค้นคว้า วิสตุอุปกรณ์ วัสดุภัณฑ์ทันสมัยและจำเป็นต่อ

การเรียนรู้อ ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ได้เปิดห้องพักพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจำนวน 13 ห้อง ณ บริเวณอาคารเรียนแผนกการโรงแรมและการบริการ เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์จริงให้นักศึกษาได้ตั้งสมประสงค์ก่อนสำเร็จการศึกษา

ด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้มีการเพิ่มโครงการหลักสูตรเข้มข้น เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และการแข่งขันในตลาดแรงงานและการศึกษาที่มีความจำเป็นต้องปรับหลักสูตร ทั้งในเรื่องภาษา อาชีพ เทคโนโลยี อันจะช่วยสร้างคุณลักษณะของคนทำงานเป็น ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ทันกับยุคสมัยของอาเซียนไว้ให้ได้อย่างดี ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรก่อตั้งประชาคมอาเซียน ที่กล่าวไว้ว่า *“การเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตเดียวกัน จะมี การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานระหว่างประเทศในอาเซียนอย่างเสรี”*

ความสำเร็จของวิชาการโรงแรมและการบริการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้สร้างมาตรฐานด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เหล่านักเรียน นักศึกษา จำนวนมาก ในการก้าวสู่หน้าที่การงานตามที่ตั้งใจและไม่ฝืนใจ หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งพร้อมจะเต็มเต็มความฝันที่จะก้าวหน้ากับอาชีพนี้ คุณสามารถเต็มเต็มใจให้เป็นจริง ด้วยการเลือกเรียนในสาขางานด้านอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นสาขาที่น่าสนใจ

เพราะอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวไม่ชะลอไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ยังมีความต้องการการท่องเที่ยวอยู่เสมอ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในสาขางานนี้ ยังมีความมั่นคง และเจริญเติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมหนึ่งของโลก





“ไม่ว่าคุณจะเรียนมหาวิทยาลัยหรืออาชีวศึกษา ก็ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดว่าคุณจะประสบความสำเร็จเสมอไป หากแต่การประสบความสำเร็จที่แท้จริง คือสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้”

ถือยศจากหนังสือ จาก นางสาวดลยา มีล้าม นักเขียนระดับ ปวช. ๒ แผนกวิชาการบัญชี ที่มองว่า หากคนเรามีการวางแผนชีวิตและวางแผนอนาคต เท่ากับมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว เช่นเดียวกับการเลือกเรียนวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นสถาบันแรกและสถาบันเดียว แรกเริ่มเกิดจากการวางแผนเพื่อต่อยอดธุรกิจของครอบครัว โดยสังเกตเห็นว่าการเรียนบัญชี ทำให้เรียนรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นวิชาบัญชีอย่างเดียว เช่น หลักการทศาคณิต การเงิน การบัญชี กฎหมาย คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพราะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีต้องรอบรู้ในทุกด้าน ซึ่งผลดีของการเลือกเรียนบัญชีทำให้ปัจจุบันสามารถเปิดร้านขายรองเท้าเป็นของตนเอง ตั้งอยู่ที่ตลาดจิวรี่เจกกลางเมืองกระบี่ โดยเกิดจากความเพียรพยายาม อดออมเงินประจำวัน ด้วยประสบการณ์ในชีวิต จึงพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นขึ้นเรียน เพียงแค่ 1 เดือน ก็สามารถบริหารธุรกิจเล็ก ๆ ให้คุ้มทุนได้

หลักสำคัญของการเรียนควบคู่ไปกับการทำงาน ก็คือต้องบริหารเวลาให้ดี นอกเหนือ การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างเป็นทางการ ทำให้เราหันมาให้ความสำคัญด้านภาษา จากเดิมที่โฆษณภาษาอังกฤษ แต่เมื่อได้ประสบการณ์ตรงจากการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ทำให้เรารู้จุดบกพร่องของตนเอง ว่า ควรศึกษาเรื่องภาษาต่างชาติที่ภาษาอิตาลีและภาษาจีนเพิ่มเติม ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มีการเปิดสอน Mini English Program เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา

“อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของวิชาที่ชอบ เพราะสิ่งไหนที่เราชอบ เรามักจะทำมันได้ดี ส่วนสิ่งใดที่เราไม่ชอบ เราก็มักจะขี้เกียจ และถอยห่างจากมันเสมอ เพราะฉะนั้น หากจะเลือกเรียนอะไร ควรไตร่ตรอง คิดด้วยตัวเอง ตามใจตัวเอง แล้วเราจะได้สิ่งที่ดีตรงกับความต้องการที่แท้จริง”

**‘ดลยา มีล้าม’** แผนกการบัญชี  
ถามใจ เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ



“ความมีตัวตนของคนเรา ไม่ได้วัดจากรูปร่างหน้าตาหรือฐานะ แต่วัดจากระดับความรู้ ความฉลาดคิดในสมอง ที่มาจากการศึกษา”



ซึ่งความร่ำรวย คือค่าจ้างของ นายจิรายุ ขาวเอียด นักเขียนระดับ ปวช. ๒ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ซึ่งมีมุมมองที่น่าสนใจว่า เริ่มต้นจากการมีเป้าหมายในชีวิต ที่เกี่ยวกับการประสบความสำเร็จไปข้างหน้าแล้ว ที่เหลือคือความมุ่งมั่นที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับบุคคลบุคคลอื่น แม้แต่การเรียนสายอาชีพ ซึ่งการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ทำให้สามารถดำเนินไปได้เรื่อยๆ

ปัจจุบัน นายจิรายุ ขาวเอียด อาศัยอยู่ใน วัดโพธิ์บางสุท มาดย์ อ. เมือง จ.กระบี่ ซึ่งการเป็นเด็กวัดไม่ได้ทำให้เขาต้องลำบากอย่างใด หากแต่กลับได้มากกว่าที่ทุกคนคิด คือได้ประสบการณ์ที่ได้คิด ได้เลือกสรรในการดำเนินชีวิต จึงหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในเรื่องที่ได้นำมาเปรียบใช้ในการเรียน ทำให้ไม่มีอะไร อดไม่ได้ เหนือกว่าในระดับมัธยมศึกษาได้อย่างสม่ำเสมอ แม้ในระหว่างการเรียนจะร่วมทำกิจกรรมไปด้วยก็ตาม

ตอนแรกมันอาจโง่งงทำให้ จิรายุ มุ่งมั่นเลือกเรียนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ด้วยเพราะเห็นถึงความมั่นคงและความก้าวหน้าในอนาคต เนื่องจากงานก่อสร้างสามารถสร้างรายได้ที่คุ้มค่า โดยเฉพาะบ้านซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างอีกประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยช่างก่อสร้างในการช่วยปลูกสร้างวางแผน ก็กลับคิดว่าจะสร้างกำหนดแบบบ้าน และประเมินราคา อีกทั้งยังสนใจว่าควรพัฒนาการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป คือ การเรียนสาขา วิชา วิศวกรรมศาสตร์ จึงทำให้สาขาช่างก่อสร้างมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และในอีก ๒ ปี จะอย่างก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ เชื่อว่าเมื่อศึกษาจบไปจะมีตลาดแรงงานรองรับอย่างแน่นอน

“ถึงแม้ว่าเราจะเด่นกว่าคนอื่น ๆ ตรงที่มีรางวัลการันตีความสามารถ แต่นั่นก็เป็นความโดดเด่นในสิ่งที่เราถนัด ซึ่งแต่ละคนย่อมมีความถนัดของตัวเองแตกต่างกัน ไม่มีประโยชน์เลยที่จะเอาความเก่งของตัวเอง หรือเหรียญรางวัลใดๆ มาเปรียบกับคนอื่น สิ่งที่ต้องทำคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่า ซึ่งนี่คือสิ่งใหม่ได้จากสถาบันแห่งนี้”

**‘จิรายุ ขาวเอียด’** แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  
วางเป้าหมายชีวิต มุ่งมั่นสู่วันแห่ง  
ความสำเร็จ

## รางวัล ระดับจังหวัด



เพื่อชมรางวัลการแข่งขันทักษะการเขียน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ช่างเขียน การแข่งขันเขียนประกอบ

นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ช่างเขียน การแข่งขันเขียนประกอบ

นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิปเรื่องราวธรรมะระดับจังหวัดกระบี่ "เยาวชนเมืองกระบี่ร่วมใจสร้างไทยจิตใจรวมใจ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่า จากทีม KBTC นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้าชัยชนะเลิศและรางวัลชมเชย



รางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิปเรื่องราวธรรมะระดับจังหวัดกระบี่ "เยาวชนเมืองกระบี่ร่วมใจสร้างไทยจิตใจรวมใจ" ระดับมัธยมศึกษา จากทีม DEEDO นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวิดีโอคลิปเรื่องราวธรรมะระดับจังหวัดกระบี่ "เยาวชนเมืองกระบี่ร่วมใจสร้างไทยจิตใจรวมใจ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่า จากทีม อมรินทร์ นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

## รางวัล ระดับภาค



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ในงานมหกรรมอาชีพศึกษาระดับภาคใต้ ครั้งที่ 23



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานด้วย Innovation Award ครั้งที่ 6 "ผลงานทางวิทยาศาสตร์" ประจำปี 2565 ระดับภาคใต้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบเว็บไซต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ในงานมหกรรมอาชีพศึกษาระดับภาคใต้ ครั้งที่ 23



รางวัลชนะเลิศ ผลงาน : เครื่องคิดเลข (V.I) การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากคอมพิวเตอร์ ในงานมหกรรมอาชีพศึกษาระดับภาคใต้ ครั้งที่ 23



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การคิดค้นไฟฟ้าด้วยหลอด LED การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ในงานมหกรรมอาชีพศึกษาระดับภาคใต้ ครั้งที่ 23



รางวัลสุดยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางเรือนวัตกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางระบบคิดเชิงซ้อนที่มีระบบของระบบและใช้กับนักเรียนสาขาวิชาช่างเทคนิคโดยมีจุดมุ่งเน้นในการแสดงผลงานการดำเนินงานกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชน ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2564 จากสำนักงานส่งเสริมสิ่งพิมพ์และการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดทำและนำเสนอรายงานการนำเที่ยว การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ในงานมหกรรมอาชีพศึกษาระดับภาคใต้ ครั้งที่ 23

รางวัล  
ระดับชาติ



รางวัลชนะเลิศ ระดับผลงาน R2R ดีเด่น เครื่องมือกำจัด  
น้ำคั่งระเหิดด้านและภาวะน้ำคั่งขุ่น (IDAM DEE Refractor)  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและภาคเครือข่าย R2R ในงาน  
นิทรรศการ ภูมิภาค บ้านนวัตกรรมชุมชน ประจำปี 2555



รางวัลของชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท 6  
สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ  
เทคโนโลยี ผลงาน : เครื่องสกัดไขมัน (V2) การ  
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของศูนย์ใหม่ในงานพหุกรรม  
อหิวันศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2555



รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชุดโปรแกรมสุขภาพจิตแบบเทคโนโลยี  
โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ระดับ  
ประเทศ ปี 2012 Thailand Innovation Awards 2012 กระทรวง  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รับรางวัล นวัตกรรมเพื่อคนพิการ นวัตกรรม ชอ บูรณาการ ผลงานนวัตกรรม  
ระดับประเทศ ประจำปี 2556 "ระดับเหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ชุด  
วินิจฉัยตำแหน่งการทำงานของแขนและขาผู้ใช้ประโยชน์จากบ้านน้ำดื่ม" เมื่อ  
13 กันยายน 2556

รางวัล  
ระดับต่างประเทศ



The Best Practice Awards สำหรับงานวิชาการ เรื่อง "The Sustainability of the  
Housing Culture of Community on the Andaman Sea Coast on the Basis of  
Economic, Society and Environmental Development" งานประชุมสัมมนาและ  
นิทรรศการทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 "ส.ค.ไทยอาสาช่วยผู้ที่ยากจนเมืองคชสาร"  
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอุษาคเนย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557



รางวัลระดับเหรียญเงิน ผลงาน : A SET OF FILM OIL EXTRACTING MACHINE  
FOR HOUSEHOLD (เครื่องสกัดน้ำมันปาล์มสำหรับครัวเรือน) ในงาน Seoul  
International Invention Fair (SIF) 2012 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี



รางวัลระดับเหรียญเงิน ผลงาน : ชุดโปรแกรมสุขภาพจิตแบบเทคโนโลยี ในงาน Seoul International  
Invention Fair (SIF) 2012 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

พื้นที่ฝึกปฏิบัติการห้องพัก  
ROOMS DIVISION TRAINING AREA

แผนกวิชาการโรงแรม  
DEPARTMENT OF HOSPITALITY

แผนกวิชาการท่องเที่ยว  
DEPARTMENT OF TOURISM



ทักษะเยี่ยม เปี่ยมวิชาการ งานคือชีวิต

**วิทยาลัยเทคนิคกระบี่**

ถ.ท่าเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

Tel. 0-7561-1797 Fax. 0-7561-1797

[www.facebook.com/publisher.kbtc](http://www.facebook.com/publisher.kbtc)

[www.kbtc.ac.th](http://www.kbtc.ac.th)